

CHÚA ĐẾN ĐÂY VÀ NGAY BÂY GIỜ

Trần Mạnh Duyết

Mọi người nghe họ nói đến hai chữ "Chúa đến", phần lớn đều tiên công nhận và nghĩ ngay đến bi kịch của hơn 2000 năm trước tại cánh đồng Belem, vào một đêm Đông lạnh lẽo. Ngày đó, Ngôi Hai Thiên Chúa mới xác phạm, giáng trần làm người. Nhưng nếu nhìn bi kịch này với công minh và suy tư mang máu thánh tôn giáo, thì bi kịch này thực ra là qua việc sinh, Ngôi Hai Thiên Chúa đã đến để giải thoát nhân loại khỏi tội, khỏi ách thống trị của Satan. Ngài đến để giao hòa nhân loại với Thiên Chúa.

Nhìn và suy ngẫm việc Chúa đến bằng công minh để tin, thì bi kịch này không chỉ đơn thuần là hành động suy đoán, và nhắc lại những gì đã xảy ra tại cánh đồng Belem trước đây. Đúng hơn, đó là lời nhắc nhở rằng Chúa không chỉ đã đến, mà Ngài đang đến, và sẽ đến: Ngài đến đây và ngay bây giờ. Tất cả những gì giúp ta hiểu rõ hơn việc Chúa đến có liên quan gì với ta, và làm cách nào bi kịch này trở thành bi kịch giải thoát ta khỏi vòng nô lệ tội lỗi, và đem lại cho ta ánh sáng và ơn cứu độ.

"Chúa đến đây và ngay bây giờ". Ta có thể căn cứ vào ý nghĩa của việc Ngài giáng trần để liên kết với máu nhiệm Nhập Thể và Cứu Độ. Đến đây để hiểu rằng ta vẫn sống hi vọng đến công nhận Ngài trong đời sống của chính mình ngay qua những giai đoạn để chứng tỏ là những người khải Chúa đến:

**Chúa đến qua Máu Nhiệm Nhập Thể.
Chúa đến qua những Bí Tích.
Chúa đến qua giải chết.
Chúa đến trong ngày Quang Lâm.**

Chúa đến qua Máu Nhiệm Nhập Thể: Đây là những gì mà nhân loại đang nô nức chờ đợi mỗi ngày kỷ niệm. Hơn 2000 năm trôi qua, bi kịch Belem vẫn được nhắc đến hàng năm.

Như những tôi phụng sự của Do Thái xưa, họ đã muốn trông chờ Chúa đến, nhưng khi Ngài đến thì lại không ai thêm đức ý và đón tiếp. Chính vì thế, Ngài đã phải hạ sinh trong một cái chuồng chật hẹp ngoài thành Belem. Nhân loại ngày nay chúng ta đón mừng kỳ niếm Chúa đến cũng bằng một thái độ thờ ơ lạnh nhạt. Đợi mãi phụng thờ, Giáng Sinh chỉ là một lễ hội, mà ý nghĩa tôn giáo đã hầu như bị coi thường, quên lãng.

Chúa đến qua những Bí Tích: Đợi mãi những người Kitô hầu, vì Chúa Giêsu hiện diện và ban ơn qua các Bí Tích là hành động "đến" của Ngài với mọi người chúng ta. Do quy luật năng, và tình yêu Chúa hàng ngày, hàng giờ, và hàng phút với đến với con người và từng người qua đức sống ân sủng như các Bí Tích.

Qua Bí Tích Thánh Thể, Ngài đến với ta, rửa sạch tội ta, và đem ta vào với ân sủng của Ngài. Như đó ta được làm em của Ngài, làm con Cha trên trời. Thốt ra, nếu không được rửa sạch tội khiên, được tháp nhập vào Thân Thể Máu Nhiễm của Ngài, ta dù có đón mừng kỳ niếm cuộc giáng trần của Ngài, với không được đón nhận vào đoàn con của Ngài, và được thông phần hưởng phúc nước trời.

Đợi ban cho bạn sống mạnh mẽ, sống khôn ngoan, nên can đảm, và những ơn huệ của Thiên Chúa khác giúp ta sống đức Kitô hầu cách trở nên thành, Chúa đã đến với ta qua Bí Tích Thêm sủng.

Nếu muốn lớn ta đáp lại ơn gọi của Ngài, là một lòng Chúa lại đến và lại muốn gọi ta. Ngài gọi ta làm chúng nhân Tin Mừng bằng đức sống tu hành, nên hiện. Hay Ngài gọi ta cùng tác với Ngài trong việc tạo dựng, và làm đẹp cho cuộc sống bằng nên gọi hôn nhân, gia đình. Hơn Ngài gọi ta vào những ơn gọi, bằng sống riêng biệt khác.

Nhưng khi ta yếu đuối, sa ngã, lầm lạc, Ngài lại đến để an ủi, nâng đỡ, và tẩy sạch ta qua Bí Tích Hòa Giải. Đó, Ngài giang rộng vòng tay đón ta, và tha thứ, phụng sự nên gọi làm con Thiên Chúa cho ta.

Nhất là hàng ngày, hàng tuần bằng đến với Ngài trong Thánh Lễ, đó, Ngài nuôi ta bằng Lễ Ngài, và Mình Máu Thánh Ngài. Trong Thánh Thể, Ngài nhắc lại với ta lại Ngài đã nói khi xưa: "Thầy đi cùng các con mọi ngày cho đến tận thế". Ngài đến, và đến bàn với ta như Ngài đã đến và ăn tối nhà Phêrô, Gia Kiêu, và nhà của chị em Maria, Mattha, và Lazarô. Ta có thấy mình trở thành hạnh phúc và đi tìm phúc lộc không? Cái đức ân mà Thiên Chúa Ngài, ít người lại được hưởng.

Và khi ta đến mình, chúng ta bước vào một cuộc hành trình mới, cuộc hành trình đi vô vịnh cứu thì Ngài là người đến an ủi, để tặng thêm sức mạnh, và nhất là để giúp ta vững tin rằng Ngài luôn luôn ở đó bên ta. Bí Tích Xức Dầu chính là sự xuất hiện của Ngài, để y tin tưởng rằng Ngài sẽ giúp ta nhận ra tình Ngài, sẽ có một cuộc gặp Ngài trở về cùng nhau.

Chúa đến qua gì chết: Dù là người có tín ngưỡng hay không có tín ngưỡng, ta cũng sẽ nhận ra điều này, đó là không ai chết, không phải do thần chết đã gọi ta, đã bắt ta, đã cắt mạng sống ta, nhưng là do chính Thiên Chúa đã dùng cách này để đem ta ra khỏi thế gian này. Để đem ta lại gần Ngài, và để ta ở với Ngài trong đời sống vĩnh cửu. Đức Tin dạy ta như thế, và ta cần phải tin như thế.

Nếu cuộc đời này là một bước khởi đầu, thì cái chết là cuộc thi đấu để đưa ta ra khỏi bước khởi đầu. Thiên Chúa là Thiên Chúa tình thương. Ngài không muốn nhìn ta mãi mãi ở trong bước khởi đầu này.

Nếu cuộc đời là một hành trình đi vô viên mãn, thì Chúa đến đưa ta về nơi hạnh phúc. Qua cái chết, ta sẽ nhận rõ hơn những gì mà ta yêu cầu Ngài.

Chúa đến ngày Quang Lâm: Đây là những gì Đức Tin dạy: "Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hàng sống". Đây là lời xuất hiện của cùng và là lời xuất hiện vinh quang của Ngài trước mặt toàn thể nhân loại từ thiên đàng để đưa cho đời này. Bên và tôi chúng ta đều có một trong ngày này để đón Ngài. Tuy nhiên, tùy vào niềm tin, tùy vào cuộc sống, và tùy vào cái chết của mỗi cá nhân, mỗi người có một thái độ đón tiếp khác nhau.

Ngày hôm nay, ta sẽ được nhìn lại một cách rõ ràng, chi tiết hơn tất cả thế gian mà Chúa đến với ta. Mọi thế giới này mang tín hiệu, lời mời gọi, hay sự vắng mặt gì? Sự phân chia ta tuy đã được quy định trong ngày chết, nhưng hôm nay chết là một lời nhắc nhở cái sự phân biệt công bố cho toàn thể nhân loại biết, để cho thấy ta là ai, Thiên Chúa là ai trong cuộc đời ta, và thái độ ta đón nhận Ngài như thế nào.

"Chúa đến ở đây và ngay bây giờ". Thiên Chúa là Đấng làm chủ thế gian, Ngài là Nguyên Thủy và Cùng Đích. Vì thế Ngài đến với nhân loại, với mọi người chúng ta không bắt đầu từ cuộc sống. Nó luôn luôn là một hiện diện trước mặt và ngay bây giờ. Chúng ta bước vào Mầu Nhiệm Giáng Sinh, là dịp để ta suy nghĩ về sự hiện diện và có một cuộc gặp Ngài trong cuộc đời mỗi người. Ngài là Thiên Chúa giáng sinh, nhưng là một Emmanuel - Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chúa đã

đi n. Ngài đang đi n. Và Ngài sẽ đi n. Hãy sẵn sàng chờ đợi và đón tiếp Ngài.

Reply, Reply All or Forward | More

Me

To Truy Tran

Today at 6:56 PM